

# ปลัดคลังเร่งไขลานรัฐวิสาหกิจ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจจัดทำแผนวิสาหกิจ 56 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยการเงินการคลังที่เป็นกฎหมายออกใหม่ และจะต้องทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจที่เป็นเรื่องย่นดัดที่ขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจให้ได้ปีละ 95% ตามที่ ครม. เห็นชอบ นอกจากนี้ ยังต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 20 ปี ทั้ง 11 ด้าน ของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังต้องให้เป็นไปทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

“การทำแผน 5 ปี ของรัฐวิสาหกิจ จะต้องเน้นรองรับแผนยุทธศาสตร์และกฎหมายของประเทศทุกด้าน ต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพ และโปร่งใส

ตรวจสอบได้ เพราะสังคมจับตามองการทำงานของรัฐบาลอยู่”

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.61 มี 1.07 แสนล้านบาท ขยายตัว 67% เมื่อเทียบกับผลเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมในช่วงเดียวกันของปี 60 โดยเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่

ขณะที่ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่เดือน ต.ค.60-เม.ย. 61 มี 1.25 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 121% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม โดยรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามปีงบประมาณเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 5.35 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 95% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

นายสุวิชัย โจรنوانิช ผู้อำนวยการสำนักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า เศรษฐกิจครึ่งปีหลัง มีทิศทางสดใสจากปัจจัยบวกทั้งการเร่งลงทุนภาครัฐ และลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมาก

นอกจากนี้ การส่งออกก็ขยายตัวได้ตามเศรษฐกิจโลก และการท่องเที่ยวทำให้มีเงินเข้ามาในประเทศจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.2% เป็น 4.5% เป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินไว้ก่อนหน้านี้

ขณะที่ฐานะการคลังยังดีต่อเนื่องเนื่องจากรายได้เกินเป้าหมายรองรับการเบิกจ่ายลงทุนที่รัฐบาลพยายามเร่งเบิกจ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องได้อย่างไม่มีปัญหา เช่นเดียวกับหนี้สาธารณะของประเทศอยู่ในระดับต่ำ ทำให้สามารถกู้เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศได้อีกมาก.